



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๒๑๒,๕๘๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มติทปอ.ให้27มหาวิทยาลัยรับตรง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่งรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งจะพัฒนาจากข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชาเพื่อรองรับนักเรียนที่จบสายศิลป์จากเดิมที่จะเน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ โดยหลังจากนี้คณะ/สาขาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะต้องไปกำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบที่จะใช้ในการคัดเลือกและประกาศให้นักเรียนทราบ ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา แต่สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการใช้ในการยื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาที่ต้องการเท่านั้น

รศ.ดร.ประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า การรับตรงร่วมกันครั้งนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะคะแนนข้อสอบกลาง 9 วิชาแต่มหาวิทยาลัยยังสามารถใช้คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกดและคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือแพด และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตมาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้เช่นเดิม เนื่องจากที่ผ่านมา ทปอ.ได้ขยับเวลาการทดสอบต่าง ๆ ให้ใกล้กันแล้ว โดยสอบแกด/แพดครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน พ.ย. การจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาเดือน ม.ค. และการสอบแกด/แพดครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำคะแนนทั้งหมดไปใช้ยื่นในการรับตรงร่วมกันผ่านเครือข่ายของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยหากนักเรียนได้ในคณะ/สาขาที่เลือกรับตรงแล้วแต่ไม่ต้องการเรียนและต้องการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษาหรือแอดมิชชันก็ต้องสละสิทธิ์จากการรับตรงก่อน ส่วนระบบโควตาและโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาหรือดนตรียังคงมีอยู่เหมือนเดิม

“เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้ระบบการรับนิสิตนักศึกษามีความสมบูรณ์ขึ้นและนักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกต่อไป ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพราะต่อไปนักเรียนจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำคะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อไปทั้งระบบการรับตรงและแอดมิชชันได้” รศ.ดร.ประดิษฐ์กล่าว

ด้าน ศศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า มศว จะนำร่องรับตรงร่วมกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยเมื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนมาแล้วในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ มศว จะมีข้อสอบย่อยเพื่อใช้ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติอีกครั้ง ไม่นานนี้สัมภาษณ์อย่างเดียวเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถที่จะเรียนต่อในสาขาที่เลือกเรียนจริง ๆ เช่น การวาดภาพและการแสดง เป็นต้น

ทั้งนี้สมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.มหิดล, ม.ศิลปากร, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.สุโขทัยธรรมชาธิราช, ม.รามคำแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.บูรพา, ม.เชียงใหม่, ม.นเรศวร, ม.พะเยา, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.แม่โจ้, ม.ขอนแก่น, ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.มหาสารคาม, ม.นครพนม, ม.อุบลราชธานี, ม.ทักษิณ, ม.นราธิวาสราชนครินทร์, ม.วลัยลักษณ์และม.สงขลานครินทร์.

